

Số: /BC-BDT

Bắc Giang, ngày tháng 11 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030

Căn cứ văn bản số 3032/SKHĐT-KGVX ngày 19/10/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ban Dân tộc báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030, như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

1. Về chỉ đạo, điều hành

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030. Trong năm 2023, Lãnh đạo Ban Dân tộc đã tổ chức: Quán triệt, phổ biến, tuyên truyền nội dung của Quyết định đến cán bộ, công chức, viên chức công tác tại đơn vị và vùng dân tộc thiểu số, miền núi của tỉnh với hình thức đa dạng thông qua các cuộc họp, hội nghị, tập huấn; thông qua tin, bài trên Cổng thông tin điện tử của các đơn vị. Giao cho Phòng Hành chính - Tổng hợp chủ trì, tham mưu tổ chức thực hiện các nội dung của Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở hướng dẫn, chỉ đạo của tỉnh và chức năng, nhiệm vụ của Ban Dân tộc.

2. Về ban hành chính sách, kế hoạch triển khai và kết quả thực hiện

2.1. Những kế hoạch đã xây dựng và triển khai thực hiện

Bám sát tinh thần các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ; định hướng, chỉ đạo của tỉnh Ban Dân tộc đã xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện về tăng cường hoạt động khoa học và công nghệ; Kế hoạch thực hiện chuyển đổi số trong giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý của Ban Dân tộc¹; Kế hoạch thực hiện Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030².

¹ Kế hoạch số 527/KH-BDT ngày 30/9/2021, về thực hiện chuyển đổi số của Ban Dân tộc trong giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

² Kế hoạch số 642/KH-BDT ngày 05/11/2021, về việc thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 488/KH-UBND ngày 05/10/2021 của UBND tỉnh thực hiện Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Năm 2023 đã triển khai xây dựng Kế hoạch Chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin năm 2023³; Kế hoạch⁴ tăng cường thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin năm 2023 và các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 17/QĐUBQGCDĐT ngày 04/4/2023 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và Kế hoạch số 38/KH-BCĐCĐĐT ngày 28/2/2023 của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh; thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, hiện nay Ban Dân tộc đang chủ tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch⁵ triển khai thực hiện Quyết định số 330/QĐ-UBND ngày 12/5/2023 của Ủy ban Dân tộc về phê duyệt "*Đề án Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025*".

2.2. Kết quả thực hiện một số nội dung

2.2.1. Về phát triển hạ tầng kết nối, xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu

Ban Dân tộc luôn chủ động triển khai rà soát các nội dung, tiêu chí đảm bảo hạ tầng kỹ thuật ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện xây dựng hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin bảo đảm đáp ứng yêu cầu ứng dụng CNTT, trao đổi thông tin phục vụ hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành. Đảm bảo tỷ lệ 01 máy tính/01 công chức và duy trì 100% máy tính có kết nối internet.

Để chủ động trong công tác khai thác cơ sở dữ liệu, thực hiện chuyển đổi số trong quản lý các chương trình, chính sách dân tộc trong giai đoạn 2021 – 2030. Từ năm 2020, Ban Dân tộc đã xây dựng và vận hành tốt "*Hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang*", phục vụ công tác lưu trữ và tra cứu số liệu điều tra 53 dân tộc, đăng tải các văn bản mới về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, thu thập thông tin về số lượng đại biểu HDND cấp huyện, cấp xã (trên địa bàn 73 xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi).

Nhằm chuyển đổi số trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia, năm 2021 – 2022, Ban Dân tộc đã triển khai xây dựng phần mềm "*Hệ thống quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030*". Đến nay, phần mềm đã được nghiệm thu, đưa vào sử dụng, phục vụ công tác quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh

2.2.2. Về phát triển nguồn nhân lực

³ Kế hoạch số 63/KH-BDT ngày 06/02/2023, về Chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin năm 2023.

⁴ Kế hoạch 459/KH-BDT ngày 14/6/2023 của Ban Dân tộc;

⁵ Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 05/7/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc thực hiện Đề án Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

- Nguồn nhân lực cho chuyển đổi số đã được Ban Dân tộc quan tâm bố trí. Đã thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo chuyển đổi số; phân công đồng chí Trưởng Ban trực tiếp phụ trách Chuyển đổi số;

Do không được giao chỉ tiêu biên chế công nghệ thông tin, nên hiện nay Ban Dân tộc đã bố trí 01 Lãnh đạo cấp phòng và 01 cán bộ tham mưu công tác Chuyển đổi số. Trong năm đã cử cán bộ phụ trách Chuyển đổi số, công nghệ thông tin tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

- Về trình độ CNTT của cán bộ công chức: 100% cán bộ công chức có chứng chỉ tin học, 100% cán bộ công chức biết sử dụng máy tính, khai thác Internet phục vụ giải quyết công việc. Trình độ CNTT của cán bộ công chức, trong các cơ quan về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu công việc chuyên môn và yêu cầu về Chuyển đổi số.

2.2.3.4. Về phát triển chính quyền số và xã hội số

Công thông tin điện tử của Ban Dân tộc hoạt động theo đúng quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ, về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến lên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử. Thường xuyên đăng, cập nhật các tin, bài tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các sự kiện chính trị nổi bật trong tỉnh, các chủ trương, giải pháp trong chỉ đạo điều hành của tỉnh; tăng cường thông tin đối ngoại, quảng bá những giá trị văn hóa, truyền thống dân tộc; cập nhật kịp thời, đầy đủ thông tin các hoạt động chỉ đạo, điều hành, văn bản, chính sách mới đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, khai thác thông tin của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực công tác dân tộc.

Thường xuyên duy trì, cập nhật các bài viết phản ánh thời sự chính trị, văn hóa xã hội vùng đồng bào DTTS được đăng tải qua các số Bản tin dân tộc truyền tải đến người đọc có cái nhìn rõ hơn về vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thực hiện tốt việc cập nhật, công khai toàn bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc lên Cổng thông tin điện tử Ban Dân tộc; duy trì nghiêm túc hoạt động Một cửa điện tử và một cửa liên thông; phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông tập huấn trực tuyến sử dụng phần mềm một cửa điện tử liên thông giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc, trong việc giải quyết các Thủ tục hành chính cho cán bộ, công chức Ban Dân tộc, lãnh đạo UBND các huyện, công chức phòng dân tộc; lãnh đạo UBND các xã, công chức một cửa, làm công tác dân tộc các xã có người uy tín; xây dựng và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử 02 Video tuyên truyền, hướng dẫn quy trình thực hiện thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Ban Dân tộc.

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN

1. Thuận lợi:

- Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã ban hành những văn bản, định hướng chỉ đạo cụ thể về Chuyển đổi số và về lĩnh vực Khoa học & Công nghệ đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

- Có sự quan tâm hướng dẫn, chỉ đạo thường xuyên của Ủy ban Dân tộc, thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tạo điều kiện về cơ chế và kinh phí giúp Ban Dân tộc xây dựng các phần mềm kết nối, quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu và trang bị các thiết bị công nghệ phục vụ tác nghiệp của cán bộ, công chức.

- Cùng với xu hướng và định hướng, chỉ đạo của tỉnh, các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh ngày càng được quan tâm, chỉ đạo và triển khai thực hiện; các sở, ngành, ngày càng có nhiều phần mềm, ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả, phù hợp đã trợ giúp đồng bào dân tộc thiểu số trong việc tra cứu, tiếp cận thông tin, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn vùng DTTS và miền núi của tỉnh.

2. Những khó khăn, tồn tại

- Các nội dung của Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030, chưa được cụ thể hóa theo phạm vi, chức năng quản lý của các ngành nên dẫn tới chồng chéo, khó xác định nhiệm vụ cụ thể của từng ngành, đơn vị trong việc triển khai thực hiện.

- Hạ tầng công nghệ thông tin của Ban đảm bảo về số lượng nhưng chất lượng máy móc, thiết bị còn hạn chế. Nhiều thiết bị máy tính, máy in đã cũ, lạc hậu nên trong quá trình vận hành, sử dụng hay bị lỗi, hỏng hóc.

- Hiện nay Ban chưa được giao chỉ tiêu biên chế và bố trí được cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin có trình độ chuyên môn đạt chuẩn theo Quy định tại Quyết định số 445/2013/QĐ-UBND ngày 03/9/2013 của UBND tỉnh. Gây ra khó khăn, hạn chế không nhỏ trong công tác tham mưu, xử lý các nội dung liên quan đến công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong cơ quan.

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

- Đề nghị các sở chuyên ngành tham mưu cụ thể hóa các nội dung Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ, gắn với kế hoạch chuyển đổi số và các kế hoạch liên quan đến lĩnh vực khoa học công nghệ đang triển khai trên địa bàn tỉnh.

- Đề nghị tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số cho cán bộ công chức tỉnh Bắc Giang nói chung và Ban Dân tộc tỉnh nói riêng.

- Đề nghị UBND tỉnh quan tâm tạo điều kiện cho Ban Dân tộc được tuyển dụng, bố trí 01 biên chế chuyên trách công nghệ thông tin để đảm bảo yêu cầu tham mưu, triển khai nhiệm vụ thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Trên đây là kết quả thực hiện Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030; Ban Dân tộc tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- + phong_vx_skhd@bacgiang.gov.vn;
- Lãnh đạo Ban;
- Các phòng thuộc Ban;
- Lưu: VT, HC-TH.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

Nhữ Văn Nam